



บทที่ 401

www.moving-themountain.com

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอเริ่มต้นบทสวดบทนี้ของลูกด้วยพระวาจาบทนี้ พระเจ้าข้า

“All things are possible with God.” ลูคา 1:37

ก็ใครเลยจะคิดถึงว่า ผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่อง IT เลย (IT Illiterate) อย่างลูก วันหนึ่งจะมีเว็บไซต์ของตัวเอง และเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ใช่โฆษณาสินค้าเหมือนบริษัททั่ว ๆ ไป แต่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกได้ทำในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมาในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามารวมกันในเว็บไซต์นี้ มันเป็นเรื่องไม่เพียงแต่เป็นไปได้ แต่ เป็นสิ่งที่ลูกเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเพราะคิดไม่ถึงและคิดไม่เป็น!

เมื่อต้นปี 2019 ที่ผ่านมามีเพื่อนคนใหม่คนหนึ่งของลูก รับอาสาจะสร้างเว็บไซต์ให้ลูกหลังจากที่เขาได้อ่าน หนังสือภูเขาเคลื่อนได้และได้พบเรื่องราวมากมายของลูกบนอินเทอร์เน็ต ตอนแรกลูกก็ยังลังเลใจเพราะกลัวคนจะ มองว่าลูกอวดหรือเปล่า แต่เพื่อนผู้นี้ซึ่งไม่ใช่คริสตชนด้วยซ้ำ บอกกับลูกว่า เป็นการอวดพระเจ้าของลูกต่างหาก ลูก ตอบรับทันที

และแล้ว ... เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 2019 เว็บไซต์ของลูกที่มีชื่อว่า www.moving-themountain.com ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยเพื่อนผู้มีน้ำใจผู้นี้เป็นคนประกาศให้เพื่อน ๆ ทราบ เช้าวันนั้น ลูกตื่นแต่เช้า รู้สึกตื่นเต้นและ ตื่นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ลูกรู้สึกว่าพระเจ้าทรงกำลังสื่อสารกับลูกว่า ในโลกมนุษย์นั้นไม่มีทั้งคนดี และคนไม่ดีละเล้ากันไว้ ที่ผ่านมามีแต่คนรังแกลูก ถูกเหยียดหยาม บ้างก็อิจฉาริษยา ก็มี แต่มาบัดนี้ ลูกมีโอกาสพบเพื่อนอีกประเภทหนึ่ง เป็นผู้ที่หยิบยื่นน้ำใจให้โดยไม่ต้องการอะไรตอบแทน ลูกรู้สึกขอบคุณเพื่อนคนนี้ ตลอดจนรู้สึกทักทายต่อพระองค์ อย่างที่สุด น้ำตาไหลรินลงอาบแก้มด้วยความตื่นตันใจ เป็นความรู้สึกของสตรีวัยคุณมาที่ร้องไห้ราวกับเด็กเล็กๆ คน หนึ่งเป็นเวลานาน ...

เว็บไซต์ของลูกนี้มีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษก็จะประกอบด้วยหนังสือของลูก Moving the Mountain ที่ขณะนี้ตีพิมพ์เป็น e-book อยู่บน amazon.com หรือถ้าจะสั่งเป็นรูปเล่มก็ให้สั่งได้ที่ สำนักพิมพ์ของสังฆมณฑล Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์ มีบทเขียนจาก author เกี่ยวกับ Truth of Life, Why I write this book, About the book, About the author และมี book reviews จากผู้อ่านผ่านทาง amazon.com มี clip การ ไปพูดแบ่งปันที่ต่างประเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ออกสื่อทั้งในและต่างประเทศ มีคอลัมน์ที่นำเอาภาพวาด Paintings ทั้งหมดที่เกี่ยวกับศาสนมารวบรวมภายใต้คอลัมน์ Art for God มีกิจกรรมที่รวบรวมภาพที่ลูกไปพูดหรือ ทำกิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนมี Gallery ที่นำเอาภาพเหตุการณ์หรือสิ่งของที่นำประทับใจมาลง

ส่วนภาคภาษาไทย Web designer ก็ได้นำเอาหนังสือภูเขาเคลื่อนได้ขึ้นเป็น e-book ซึ่งอ่านได้จาก Se-ed หรือถ้าจะสั่งในลักษณะรูปเล่ม ก็มี QR Code ให้สั่งได้ รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือทั้งสองภาษาจากทุก



แหล่ง ลุกจะมอบให้กับสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและยากไร้ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา และบทสวดของฉันททั้ง 400 บท (บังเอิญเขียนบทที่ 400 พอดีในจังหวะการจะเปิดตัวเว็บไซต์) Web designer ได้บรรจุให้เป็น 4 เล่มๆ ละ 100 บท ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เล่มไหนก็ได้ และสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆ ได้ อีกทั้งหากจะอ่านบทไหนโดยไม่ต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่มก็ได้ และจากบทนี้เป็นต้นไปผู้อ่านก็จะสามารถอ่านบทสวดของฉันทจากลูกได้โดยการอ่านจากเว็บไซต์ของลูกนี้และเมื่อครบอีก 100 บทเมื่อไหร่ ก็จะรวบรวมเป็นเล่มที่ 5 ต่อไป

ขณะนี้ เพื่อนแจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากต่างประเทศแล้ว 2 ประเทศคือ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศจีน สำหรับประเทศแรก ลูกเข้าใจเพราะลูกได้แจ้งให้เพื่อนๆ ที่นั่นทราบ แต่จากประเทศจีนยังงงอยู่ เพราะลูกไม่มีเพื่อนที่นั่น แต่ประเด็นสำคัญคือ การประกาศข่าวดีของลูกได้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งตามเทคโนโลยีของโลก ปัจจุบัน ลูกดีใจอย่างที่สุด โดยเฉพาะการมีเว็บไซต์ www.moving-themountain.com นี้ เป็นไปได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์และโดยพระองค์แท้ๆ

ขอพระองค์โปรดได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดจากเว็บไซต์นี้ และจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำในชีวิตของลูกทุกวันนี้และตลอดไปเทอญ และขอโปรดประทานพระพรแก่เพื่อนของลูกผู้มีน้ำใจดีสร้างเว็บไซต์นี้ให้แก่ลูกด้วยเทอญ

“ผู้ใดต้องการไถ้อวด ขอให้ผู้นั้นไถ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด” 2 โครินธ์ 10:17

“ผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้น พระองค์ทรงเรียก ผู้ที่ทรงเรียกนั้น พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม ผู้ที่ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ประทานสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย” โรม 8:30

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดนหน้า

www.moving-themountain.com

